

แวลลูฯ ประกาศความพร้อมสู่การเป็นผู้ให้บริการ คลาวด์เต็มรูปแบบ มั่นใจศักยภาพตอบสนองโจทย์ทุก ความต้องการของลูกค้า

บริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด (ในเครืออีซีเอส โฮลดิ้งส์) ผู้นำกลุ่มธุรกิจค้าส่งสินค้าไอทีในประเทศไทย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรม SPLA ซึ่งเป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์เฉพาะจากไมโครซอฟท์ สำหรับลูกค้า ISP และ Hosted โดยนายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานกรรมการบริหาร กล่าวถึงความพร้อมในการเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ คอมพิวติงของแวลลูฯ ที่มีความพร้อมและการสนับสนุนทั้งด้านเงินทุน ประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญของพนักงาน ห้องเซิร์ฟเวอร์ การติดตั้ง และศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลและบริการอย่างมืออาชีพจากแวลลูฯ ในงาน “Building Partner Hosted Cloud Solution” จัดขึ้นโดยบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องออติทอเรียม 3 ชั้น 38 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้



เกี่ยวกับเดอะแวลลูซิสเต็มส์

บริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัทอีซีเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ค้าส่งสินค้าไอทีชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีเครือข่ายของช่องทางการจัดจำหน่ายกว่า 23,000 ราย กระจายอยู่ทั้งในประเทศจีน, ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

บริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านไอทีผ่านทางธุรกิจ 3 กลุ่มหลัก คือ ด้านเอนเตอร์ไพรส์ซิสเต็มส์, ด้านการให้บริการด้านไอที และด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอที ภายใต้แบรนด์ชั้นนำระดับโลกกว่า 40 แบรินด์ มีศูนย์บริการทั้งก่อนและหลังการขายที่คอยให้การสนับสนุนด้านการบำรุงดูแลรักษา ระบบเพื่อให้บริการแก่ลูกค้ารวม 2 สาขาในกรุงเทพฯ ได้แก่ อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 4, รมเกล้า และอีก 9 สาขาในต่างจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หาดใหญ่ ระยอง และหนองคาย

นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นที่จะคืนกำไรสู่สังคมอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่านและมีจินตนาการที่กว้างไกล ด้วยการจัดสร้างห้องสมุดวิชาการและห้องสมุดนิทานให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ภายใต้ชื่อ ”โครงการโลกนิทานของหนู” เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดอะแวลูชิสเต็มส์ ได้ที่ www.value.co.th